
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  13  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง
9.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
12.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
16.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
17.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
18.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
19.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
21.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
2.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
3.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 

 
      
 
 
 

  ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผ่อง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
11.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
12.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หวัหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
13.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
14.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
15.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
18.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 
21.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
22.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
23.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

24.นายกมล  ชุ่มเจริญ   ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
25.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
26.นางวรารัตน์ รัตตนงพิสัตย์  บรรณาธิการเหยี่ยวข่าว 
27.นายสมมาตร รัตนา  รองบรรณาธิการไทยแลนด์นิวส์ 
28.นางสาววีนัส ไหวดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30.นางธีระนันท ์ ค าทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

31.นายอนันต์… 
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31.นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
32.นางอมร สอนเกิดสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
33.นายประเสริฐ เกตุปาน  นายช่างโยธาอาวุโส 
   รกัษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ 
34.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจฯ 
35.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
36.นายมนัส ฟุ้งขจร  นายช่างโยธาช านาญงาน 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
37.นางณิชาพร คุ้มท้วม  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
38.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
39.นางวริยา เวทวงศ์  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้
40.นายประเวชร์ เมฆเสรี  พนักงานขับรถยนต์ 
41.นายพงศ์พล มีศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
43.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
44.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
45.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46.นายลฎาภา มาลารักษ์วรากร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางจันทร์ทรา โสภา  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
48.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
49.นายอิทธิพล ปรีชายศ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
51.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
52.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน....23.....คน 
  ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม และ
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก 
 เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยองในวันนี้ เนื่องจากเป็นวาระการประชุมสภาฯ ต่อเนื่องกับการประชุมสมัยสามัญ      
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในเรื่องญัตติขอความเห็นชอบ     
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 และประกอบกับ     
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติ อ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เ พ่ือประโยชน์          
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้นัดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้  จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖2 ไม่สามารถน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้  เนื่องจากมีเวลาในการจัดท ากระชั้นชิดและก่อนที่    
จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน        
จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้ จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองในคราวต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     

       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
ประธานสภาฯ พ.ศ ๒๕๖3 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ                                                
    (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗    
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
 

ยี่สิบสี่ชั่วโมง... 
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ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ         
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข    
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ       
ร่ างข้อบัญญัตินั้ นตามร่ างเดิมและตามที่มี การแก้ ไขเ พ่ิมเติม  พร้อมทั้ งรายงานย่อ                   
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น 
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายหมอขวด เหล็กเพช็ร เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอแกลง ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้รายงานผลการประชุม  

 
 
 

ด้วยในการ... 
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   ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2      

ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2562 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร      
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เริ่มตั้ งแต่  วันที่  6 สิงหาคม 2562                
เวลา 08.30 น. –  16.30 น., วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. –  16.30 น.    
และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. –  16.30 น. รวม 3 วัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอค าแปร
ญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 

   1. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ ยมหา  เป็นประธานกรรมการ  
และนายนพดล โสภณ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

   2. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด 
   3. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียง

ตามล าดับเป็นรายข้อ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 
   (1) ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (2) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (3) ข้อที่ 1,2  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (4) ข้อที่ 3  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (5) ข้อที่ 4  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (6) ข้อที่ 5  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (7) ข้อที่ 6  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (8) ข้อที่ 7   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียด ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และให้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......21.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่ เห็นชอบผ่านวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

   เห็นชอบ  จ านวน ......20...... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน ........1........ คะแนนเสียง 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖3  ในวาระท่ี ๓ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......21.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระที่  ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3        

   เห็นชอบ   จ านวน ......20...... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1........ คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณท่าน

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้มีมติผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ 2563 กระผมขอเรียนว่าถึงแม้งบประมาณฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบของ  
สภาฯ ไปแล้ว แต่งบประมาณฉบับนี้ก็ไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่กระผมได้เรียน 
ทุกครั้ง เราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขให้ดีขึ้นในระหว่างเราใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ 
แต่ว่าเป็นงบประมาณฉบับที่ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ จะได้พิจารณาเป็นฉบับสุดท้าย 
ของวาระที่เราเหลืออยู่นี้ เราคงมีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับในต้นปี 2563 ซึ่งก็อยู่ใน
งบประมาณฉบับนี้ในการเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ถ้าในระหว่างที่ เราอยู่ท างานกันอีก        
2-3 เดือน มีอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเร่งด่วนแล้วเราท าตามระเบียบ
ราชการของกระทรวงเรียบร้อย เราก็สามารถใช้อ านาจของสภาฯ นี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนได้ ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่ าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอแกลง ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายสภาฯ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
ที่ยกมือให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันนี้รู้สึกดีใจค่ะ ที่เห็นมีสื่อมวลชนเข้ามาท าข่าว ก็ปรารถนาที่จะให้เขาส่งเรื่องราวของพวกเรา
ในวันนี้ในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ไปให้พ่ีน้องประชาชนคนระยองได้รับทราบ 
 

 
ขอเรียน... 
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   ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าดิฉันขอให้การสนับสนุนและเป็น

ก าลังใจนะคะว่าในการบริหารงบประมาณประจ าปี 2563 ท่านคงจะได้เข้ามา แต่ดิฉันก็ยัง 
ไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ขอให้การสนับสนุนและขอฝากให้ท่านได้ท าหน้าที่
ให้ประสบความส าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของหมวดการศึกษาที่เรามีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียน โดยเฉพาะแห่งใหม่คือโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง รวมไปถึง     
ในการประสานงานในพ้ืนที่ ยังคงจะท าหน้าที่อย่างดีเหมือนกับปีที่ผ่านๆ มาค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผ่อง  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง  ม ีความจ า เป ็นต ้องขออน ุม ัต ิโ อน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
กองแผนและงบประมาณ 
-  ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ ในที่ประชุม ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......21........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จ านวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผ่อง  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

 

 

 

นายศภุศักดิ.์.. 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖2 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับมัธยมศึกษา 
  งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
   1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง 

  2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 กองช่าง 
  -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.10063  สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 
3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
  ได้พิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ในญัตตินี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งเราก าลังใช้อยู่และใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายนนี้ ผมเรียนว่า 
 

ในขณะนี้... 
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    ในขณะนี้ตามรายการจะเห็นว่าเรามีการตรวจสอบนะครับ ว่า อบจ.ระยองจะมีการเพ่ิมเติม
  หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงาน เช่น รถที่ซื้อก็เป็นมาตรฐานทั่วไป แต่ว่าบางงานที่ต้อง  
  ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างกองช่าง กองทรัพย์ฯ แล้วก็มีเรื่องที่ส่วนราชการขอใช้บางอย่าง   
  ที่มีความจ าเป็น เราก็เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ท่านเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องที่
  อยากจะชี้แจงเพ่ิมเติมก็คือ ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวง
  หมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง ต าบลมาบข่า เราขอเปลี่ยนแปลง
  เป็น “ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร” ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เดือนนี้และเดือนหน้า         
  เราก าลังจะสิ้นสุดปีงบประมาณ เราก็ก าลังดูว่ามีอะไรที่เหลือ มีอะไรที่ต้องเพ่ิมเติม มีอะไรที่ท า
  ในปีนี้ได้เลย เพ่ือไปลดปัญหาของปี 2563 และอยู่ในแผนที่สามารถด าเนินการได้ น าเรียน  
  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
  นายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอ  
  นิคมพัฒนา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น   
  รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 รู้นะครับ แต่บรรจบถนนซอย 14 
  ของนิคมสร้างตนเอง ต าบลมาบข่า อยากทราบว่าไปทางไหนครับ ชาวบ้านถามจะได้ตอบถูก
  นะครับ  ซ่อมไปทางขวาหรือทางซ้ายครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามครับ 
ประธานสภาฯ   

นายประเสริฐ เกตุปาน เรี ยน  ท่ านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ ทรง เกียรติ  ทุกท่ าน  
รก.หน.ฝ่ายทางหลวงฯ กระผมนายประเสริฐ เกตุปาน รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ โครงการ
  ซ่อมสร้างถนนเส้นนี้อยู่ทางซ้ายนะครับ ถนน รย.ถ. ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียบทางหลวงท้องถิ่นของ 
  อบจ.นะครับ อยู่ใน 30 สายทางที่ส านักงานทางหลวงชนบท ยังไม่ขึ้นบัญชีสายทางให้    
  นะครับ ยังเป็นรหัส รย.ถ.อยู่นะครับ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......21........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖2 

   อนุมัติ       จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผ่อง  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
      เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ… 
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  ส านักปลัดฯ 
  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า  
  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         ค่าจัดซื้อโปรแกรมออกแบบบัตร 
  กองกิจการสภาฯ 
  -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 กองแผนและงบประมาณ 
  -  ประเภท ค่าใช้สอย     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภท ครุภัณฑ ์    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
  -  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งบลงทุน 
 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก     
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
 กองช่าง 
  -  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) 
  แผนงานการศึกษา 
  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    ค่าจัดซื้อเวที 

   จ านวนโครงการโอนลด ทั้งหมด 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,708,000.-บาท          
 (หกล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนทั้งหมด      
  4  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,708,000.- บาท  ดังนี้ 

 โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 

โรงเรียน... 
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 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
  -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรั บปรุ งสนามกีฬา      
ในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)   

   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 

   - ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
 (ดีเซล)      

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่ าจั ดซื้ อ รถบรรทุ ก  (ดี เ ซล )   
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 

  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจั ดซื้ อรถฟาร์มแทรกเตอร์
พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
  ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ญัตตินี้จะมีการโอนลดในรายการที่ได้แถลงไปแล้ว จ านวนเงิน 6,708,000 บาท แล้วก็มาเพ่ิม 
  เหมือนผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเราก าลังตรวจสอบอยู่นะครับ ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  เ พ่ิมเติมตรงไหนได้บ้ าง  เราก็มาเ พ่ิมให้ โรง เรียนซื้ อรถโดยสาร เ พ่ือใช้ ในราชการ                
  เวลาที่เรามีการแข่งขันต่างจังหวัดก็สามารถใช้ได้ ผมเพ่ิงไปงานการแข่งขันม านะครับ     
  โรงเรียนอ่ืนๆ ที่เขามีความพร้อม เขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบ มีรถบัสรับส่งนักเรียนอะไร
  แบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็มีความจ าเป็น เพราะถึงแม้เราจะตั้งโรงเรียนมาแค่ 10 ปี แต่เราก็ได้ไป
  แข่งขัน ส่วนใหญ่เราก็ได้ชนะเลิศบ้าง รองชนะเลิศบ้าง ก็เป็นเรื่องจ าเป็นที่เราจะต้องส่งทั้งครู 
  และนักเรียนไปแข่งขันทุกเวที เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์นะครับ จึงต้องขออนุมัติ
  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       ขอบคุณครับ 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
 นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอบ้านค่าย 
  ทุกรายการที่ผู้บริหารได้น าเสนอผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ประเด็นที่อยากจะอภิปรายคือเรื่องของ
  กองช่างที่จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่ผ่านมาผมไม่ทราบนะครับ     
  ว่ามีจ านวนกี่คัน แต่ที่ผมเห็นนานๆครั้ง 2-3 เดือนมาตัดครั้ง ก็เข้าใจนะครับว่าถนนของ อบจ.
  ระยองมีเยอะ การที่จะไปตัดหรือดูแลให้สวยงามก็ยังท าได้ไม่สมบูรณ์ แต่ที่ผ่านมาผมมี        
  ความอยากจะท าให้มันสวยงาม โดยเฉพาะการตัดหญ้าไหล่ทางนั้น มันส่งผลหลายอย่างครับ      
  ที่ผมท าเชิงเนิน-ชากบก การตัดหญ้าในแต่ละครั้ง เราจะเห็นหลายอย่างครับ ขยะจะลอยเกลื่อน
  หมดเลย พวกถุงพลาสติกต่างๆ เป็นผลให้เราเห็นว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชน อยากท้ิงก็ทิ้งครับ 
  ซื้อลูกชิ้นมากินหมด ขี่มอเตอร์ไซด์มาก็โยน ส านึกคนมันคงจะปลูกยากนะครับ ผมเคยขับรถ
  ตามหลังนะครับ อยู่ๆมันก็โยนมา อันนี้เป็นความรู้สึกที่อยากจะพูด ย้อนกลับไปการจัดซื้อ        
  รถฟาร์มแทรกเตอร์ครั้งนี้ผมดีใจนะครับ ที่จะซื้อมาเพ่ิม เพ่ือที่จะได้เห็นถนนสวยๆ ที่ผ่านมา    
  ถนนเส้นเชิงเนิน-ชากบก อยู่ในเขตผมนะครับ ผมก็พยายามจะดูแลตัดเองบ้าง อะไรบ้าง บางครั้ง
  ชาวบ้านก็มองว่า สจ.มันบ้า ขับรถตัดหญ้าไหล่ทาง แต่ผมก็ท าครับ ท าแล้วมีความสุขดี 
  เผอิญว่าถนนเส้นนี้มีการปรับปรุงต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ก็เลยได้เว้นไปในช่วงปรับปรุง
  ก่อสร้าง ก าลังจะบอกว่าการตัดหญ้าในแต่ละครั้ง แต่ละเส้นทางนั้น บางครั้ง บางเส้น ถ้ามัน   
  นานเกินไป 3-4 เดือนตัดครั้งนึง ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ เพราะบางครั้งต้นไม้ที่มันขึ้นข้างทาง
  มันโตแล้ว เอาเครื่องตัดไปปั่นมันก็แค่ล้มไป หันหลังกลับมามันก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับ มันท าไป
  แล้วมันไม่คุ้มค่านะครับ ที่จะต้องเสียค่าน้ ามันรถไปตัด ค่าแรงงาน ถ้าเป็นไปได้ควรจะตัดถี่ๆ       
  ก็ เป็นแนวคิดที่ กระผมอยากจะน าเสนอในที่ ประชุม แต่ ได้ท าแล้ วก็มี ความรู้ สึ กว่ า 
          มันสวยงามครับ ให้ชาวบ้านรู้จักรักหน้าบ้านตัวเอง ไม่งั้นต่างคนต่างไม่ท า ก็จะรกรุงรัง ฉะนั้น   
  ผมก็เห็นด้วยนะครับ ที่จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ เป็นไปได้ก็อยากฝากกองช่างนะครับ ว่าให้   
  เพ่ิมความถี่จะดีครับ จะได้สวยงาม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
  นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3     
  อ าเภอแกลง  ต่อเนื่องจากท่าน ส.อบจ.เสนาะนะครับ ก็เห็นด้วยนะครับที่ทางคณะผู้บริหาร   
  ได้จัดซื้อรถนะครับ เพราะว่าถนนของ อบจ.เรามีเยอะ อยากจะให้เครื่องไม้เครื่องมือมันเพ่ิมขึ้น
  นะครับ จะได้กระจายกันไปท างาน และอยากจะฝากถึงกองช่างนะครับ ให้ช่วยก าชับนะครับ 
  คือที่ผมเห็นมา ไปจอดรถตรงบ้านผม มาท างานก็ค่อนข้างจะสายนิดนึง ไม่ขอบอกนะครับว่า    
  กี่โมง คือท าแปปเดียวก็เที่ยงแล้วนะครับ กว่าจะลงงานอีกทีหนึ่งก็เกินบ่ายโมง พอ 4 โมง     
  ท่านก็กลับบ้านแล้ว ท่านก็ตัดได้นิดเดียว ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ 
  ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่านนะครับ ที่ลุกขึ้นอภิปราย ขอขอบคุณท่าน ส.อบจ.เสนาะ 
  ยมหา เหตุผลต่างๆ ท่านก็อภิปรายเองอยู่แล้วนะครับ ว่ามีความจ าเป็นอะไรต่างๆ แต่ว่าในส่วน
  ของผม เราเห็นตรงกับท่านนะครับ เพียงแต่ว่าผมให้ซื้อหลายคัน แต่ในแผนมีคันเดียว         
  ซื้อมากกว่านี้ก็ไม่ได้ นโยบายผมก็คือจะซื้อให้พอ เทศบาลหรือ อบต .ไหนมีความพร้อม         
  เราก็จะถ่ายโอนไปให้เขาเลย พ้ืนที่ใกล้ๆก็ดูแลกัน ถนนใครก็ตัดได้ บูรณาการกันไป เราก็ลงทุนให้ 
  ท่านก็ไปบริหาร ถ้าอยู่ที่ อบจ.ก็เป็นปัญหาแบบที่ท่านว่านะครับ กว่าจะไป กว่าจะท างาน       
  ก็ไม่ได้เวลา ได้ชม.น้อย ปีนี้ซื้อได้คันเดียว ถ้าจะซื้อเพ่ิมต้องไปเพ่ิมเติมแผน กองแผนก็มีส่วนใน
  การวางแผนนะครับ ไม่ได้คิดเผื่อไว้ ก็เลยซื้อได้คันนึง ในอนาคตต้องซื้อเพ่ิม แต่หาเทศบาลหรือ 
  อบต.ที่มีความพร้อมมารับไปช่วยกันนะครับ ส่วนเรื่องคน ผมก็เรียนกองช่างไปแล้วนะครับ     
  ว่าต้องไปปรับปรุง การไปท างานสาย ท ายังไงถึงจะไปท างานเร็วขึ้น เรื่องนี้ก็ต้องไปปรับปรุง   
  นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......22........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อไปตั้งจ่าย   
  เป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ........21.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 กระผมขอมอบรองอดุลย์ นิยมสมาน ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
ประธานสภาฯ ในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบสัญญาณไฟจราจรที่ ติดตั้งไว้บนเขต 
 ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย.ถ.10050    

สายปลวกแดง –  โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

 

 

นายอดุลย.์.. 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 
เลขานุการสภาฯ  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ        
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อ  จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” 

  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณี
อ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ   
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง          
แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง       
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9  “การบริหารพัสดุ” 
ต่อไป 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผ่อง  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ เห็นชอบรับมอบสัญญาณไฟจราจรที ่ต ิดตั ้ง ไว้บน เขต      
  ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย.ถ.10050 สายปลวกแดง –  
  โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 

ด้วยองค์การ... 
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   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับมอบสัญญาณไฟจราจร 
 (เขียว เหลือง แดง)  พร้อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จ านวน 1 จุด ที่ติดตั้งไว้บนถนนทางหลวง
 ท้องถิ่น รย.ถ.10050 สายปลวกแดง-โรงน้ าตาล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดระยอง บริเวณ กม.ที่ 2+910 สามแยกนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)     
 จากบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากัด  ซึ่งได้ผ่านการทดสอบระบบเป็น
 ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมในการทดสอบ
 ระบบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากัด                       
 มีความประสงค์ขอมอบสัญญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวให้กับ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนที่สัญจรไป - มา 
 ผ่านเส้นทางดังกล่าว  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เห็นว่าการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว จะเป็น
 ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็น
 วาระของจังหวัดระยอง จึ งมีความประสงค์ขอรับมอบโอนสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว          
  มาด าเนินการ ซึ่งอาจมีภาระผูกพันในการใช้งบประมาณ เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาในอนาคต 

    จึงเรียนมาเ พ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ โปรดพิจารณา             
 ให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....22......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ รับมอบสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้บนเขตทางหลวง

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย .ถ. 10050 สายปลวกแดง –         
โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ รับมอบสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้บนเขตทางหลวง
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย .ถ. 10050 สายปลวกแดง –          
โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบรับมอบสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้บนเขตทางหลวงท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย.ถ. 10050 สายปลวกแดง –  โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

    เห็นชอบ       จ านวน ........21.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ..........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

 

ส.อบจ.กนกวรรณ… 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอแกลง วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 การรายงานผล
โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย ประจ าปี 2562 ในหัวข้อ “สายธารแห่ง
พระบารมีสู่การพัฒนาสตรีระยองที่ยั่งยืน” จัดงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อุทยาน
สวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย ซึ่งเป็นงบประมาณที่คณะผู้บริหารได้ตั้งไว้ให้ งบประมาณจ านวน 
300,000 บาท ซึ่งในเรื่องของการท างานก็จะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐจะ
มีในส่วนของคณะกรรมการของ อบจ.ระยอง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เสนอภาพ
กิจกรรมในงานวันดังกล่าว และเรื่องที่ 2 รายงานการเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ปี 2562 ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม วาระที่ 1 
คือเรื่องการแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของมติ ที่ประชุม การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ซึ่งแทนท่านนิพนธ์ บุญญามณี ได้เลือกท่านวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วาระที่ 2 โครงการวิจัย 
เพ่ือก าหนดกรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคเปลี่ยนผ่าน ทางสมาคมได้มอบให้
ทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ เป็นผู้ท าวิจัย ในส่วนที่ขอความร่วมมือก็คือให้ อบจ. ทุกจังหวัด  
มีการสอบถามข้อมูลดังกล่าวไปยัง อบจ. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และชัดเจน เ พ่ือให้โครงการวิจัยดังกล่าวได้ข้อมูลที่ ถูกต้องและสมบูรณ์ วาระที่  3  
คือ การเตรียมการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ. ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฉบับที่ 3 ซึ่งจะเห็นว่าทาง อบจ.ระยอง ได้แจ้งให้กับ อปท.ระยอง ก่อนที่
สมาคมได้แจ้งกับสมาชิกสภาฯ วาระที่ 4 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม อบจ. แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งอันนี้เป็นวาระส าคัญตรงท่ีมีการแก้ไขในส่วนของข้อบังคับ ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็คืออยู่ในส่วนการให้ค าจ ากัดความ ฝ่ายบริหาร อบจ. จะหมายถึง นายก 
อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ ส่วนฝ่ายสภาฯ เดิม  
จะหมายถึงประธานสภาฯ ต าแหน่งเดียว แต่ว่าในการแก้ไขฉบับนี้จะเพ่ิมรองประธานสภาฯ 
และสมาชิก อบจ. ด้วยและในส่วนส าคัญในเรื่องของการหมดวาระของกรรมการ จะเห็นว่าใน
ปีหน้าจะมีการหมดวาระทั้งส่วนบริหารและสภาฯ ก็จะเป็นช่องว่างในการแก้ไขจะมีว่าให้มอบ
อ านาจหน้าที่กับกรรมการชุดเก่าให้ท าหน้าที่แทนชุดใหม่ไปก่อน อันนี้เป็นส่วนของการแก้ไข
ในส่วนข้อบังคับการประชุมของสมาคม ส่วนการประชุมใหญ่ก าหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน  
ถึงธันวาคม ปีนี้จะมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เดิมจะเป็นจังหวัดล าพูนแต่มีการประชุม
เกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน เชียงใหม่จึงขอเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นส่วนสาระส าคัญ
ที่ได้ประชุมในวันนั้นคะ ขอบคุณค่ะ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณครับท่านเป็นประธานกรรมการสตรีของจังหวัดระยอง ก็จัดงานออกมาได้
ประธานสภาฯ อย่างดีมีประสิทธิภาพ กระผมมอบอ านาจให้ไปประชุมที่ อบจ. ระดับประเทศ ก็ท าได้อย่างดี 

ขอบคุณมากนะครับ  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์… 
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ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอเมืองระยอง เรื่องที่คณะผู้บริหารทุ่มงบประมาณที่เราสร้างโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (วัดหวายกรอง) 
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วันนี้
กระผมมีภาพกิจกรรมและผลงานที่กระผมได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยองและได้ท างานร่วมกับ ผอ.คนเก่าและคนใหม่ของโรงเรียน 
กระผมก็มีภาพกิจกรรมดีๆมาให้ท่านประธาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ดูกันว่ า
ความตั้งใจของผู้บริหารนั้นไม่สูญเปล่า ที่ เราได้ท าโรงเรียนทั้ง 4 แห่งและมีแห่งที่  5            
ที่อ าเภอแกลง ถือว่าสภาฯแห่งนี้  ให้ความเห็นชอบไปเยอะกับโรงเรียนที่เราจับต้องได้       
และเป็นผลงานที่เราสามารถบ่งบอกได้ว่าเราทุ่มเทจริงๆ กระผมเองวันนี้อยากจะให้ท่าน    
ผอ.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ที่ท่านได้เข้ามาท างานกับเรา 7 เดือน 12 วัน 
จริงๆแล้วความชื่นชมของผู้ปกครองที่กระผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่และกระผมก็ได้
แอบถามผู้ปกครอง ท่าน ผอ.ใส่ใจมาก เราเลือกไม่ผิด ท่านเป็นผู้บริหารที่สนใจโรงเรียนมาก  
มาโรงเรียน 05.30 น. และกลับคนสุดท้าย ก็อยากจะถามผู้บริหารที่อยู่ในสังกัดของตากสิน
ระยองทุกโรงเรียน ท่านมีภาพกิจกรรมที่เราลงทุนที่ เราทุ่มเท สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ
ท่านมีอะไรก็ต้องให้สภาฯรับรู้ ถ้าเราไม่ให้สภาฯรับรู้  สภาฯก็จะไม่รู้อะไรเลย เราได้รางวัล
เยอะแยะ ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ท่านให้ความส าคัญกับเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอขอบคุณครับ ผอ.สถานศึกษาท่านใดมีอะไรที่จะพูดคุยกับสภาฯแห่งนี้  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครับ 

นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ผอ.รร.มัธยมตากสินระยอง ดิฉันนางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

รายละเอียดโรงเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะปิดภาคเรียนที่ 1 
เรื่องการแข่งขันก็จะมีล่าสุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการทักษะวิชาการระดับประเทศ           
ม.ต้น ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับ 1 ของประเทศและ ม.ปลายได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 และรายการอ่ืน การวาดภาพระบายสีและโครงงาน
ภาษาอังกฤษ สิ่งที่สร้างชื่อเสียงในรอบนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภาษา ส่วนเรื่องของกีฬาในช่วง
ของภาคเรียนที่ผ่านมา เราได้รับแชมป์การแข่งขันกีฬาหลายประเภท ปตท. กรุ๊ปคัพ ได้แชมป์ 
U 15 มาครองในรอบนี้และล่าสุดชนะในเราชนะในลีคของ GSB ลีค เป็นตัวแทนของภาค
ตะวันออกแข่งระดับประเทศต่อไป และการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าก็ได้รางวัลอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออก ด้านวิชาการอ่ืนๆเป็นการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นได้รางวัลชนะเลิศอันดับ    
ที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชั้น ม.2 ในส่วนของผลงานและวิชาการเบื้องต้น          
ขออนุญาตรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอขอบคุณครับ ในนามของ อบจ. เราก็อยากทราบความคืบเคลื่อนไหวของสถานศึกษา 
ประธานสภาฯ ที่เราพิจารณางบประมาณ ก็อยากทราบความคืบหน้านะครับ 
   ขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ครับ 

 

นายพงษ์ไทย... 
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นายพงษ์ไทย บัววัด กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติ นายพงษ์ไทย บัววัด ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 7 เดือนกบั 10 วัน ที่มา   
ตากสินระยอง อยู่ที่นี่ไม่ได้ท าอะไรนอกเหนือจากความเป็นคุณครู ตลอดชีวิตการเป็นครูก็เป็นอย่างนี้มาตลอด

ไม่ได้เป็นแค่มาอยู่ที่จังหวัดระยอง ตื่นแต่เช้าทานกาแฟ ดูทีวี เสร็จก็มาดูโรงเรียน ตอนเย็น
คุณครูกลับหมด เราก็รอส่งเด็กๆกลับบ้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ท ามาตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการครู 
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ภารกิจหนักอะไรเลย ท ามาตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้ว ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจาก
จิตส านึกของความเป็นคุณครู เป็นคุณครูที่นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนแล้วเขาจะต้องปลอดภัยเขา
จะต้องอบอุ่น จิตส านึกการที่จะเป็นต้นแบบในการเป็นข้าราชการครูที่เหมาะสมให้กับคุณครู
รุ่นลูกรุ่นหลาน อีก 4 ปี จะเกษียณก็จะท าเพ่ือเด็กๆเพ่ือคุณครูรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการครูที่ดี ส่วนเรื่องของผลงานทางวิชาการที่นักเรียนได้รับรางวัล ล่าสุดก็คือ
การไปแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รางวัลมาทั้งหมด 6 รางวัล รายการแรกคือการแข่งขันเลโก้ 
ของนักเรียนประถมวัยได้รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการสุนทร
พจน์ภาษาจีนและสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือละคร
ภาษาจีน และรายการที่ 5 เป็นรายการคนเก่งท้องถิ่นสอบวัดภาษาอังกฤษสอบทั้งทฤษฎี  
และการสัมภาษณ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนเราได้เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ 
คนที่ได้ที่ 1 และที่ 2 เป็นเด็กต่างชาติ แต่ที่ 3 เป็นคนไทยคนแรกเป็นนักเรียนของเรา     
และเป็นล าดับที่ดีที่สุดของรายการนี้ที่เราได้ส่งแข่งขันมา ก็ขออนุญาตน า เรียนแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอขอบคุณครับ ขอเชิญผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ครับ 
นายกมล ชุ่มเจริญ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ผบ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นายกมล ชุ่มเจริญ ผบ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
อาชีวศึกษาตากสินระยอง ขอขอบคุณสภาฯแห่งนี้ให้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมประชุมและขอบคุณท่านนายกที่ให้ 

โอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็ยังมาช่วยดูแลเรื่องการจัดสถานศึกษาของ  
อบจ.ระยอง ก็สืบเนื่องจากสภาฯแห่งนี้ ได้อนุมัติ ให้  อบจ.ระยอง ได้จัดตั้ งวิทยาลัย            
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง โดยการน าของท่านนายก เมื่อปี 2560 
และวิทยาลัยเองก็ได้เปิดในปี 2561 โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาในเบื้องต้น 
ก็เปิดอยู่ 3 สาขา สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
ทั้ง  3 สาขาก็อยู่ในระดับ ปวช. การเปิด 3 สาขา เป็นไปตามผลจากการวิจัยที่เราให้สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้ท าการวิจัยให้เราว่าในพ้ืนที่     
ของระยอง ในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการก าลังคนสายอาชีพในด้านไหนมาก เราก็พบว่า
ใน 3 สาขานี้มีความต้องการและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองของเราในด้าน
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ในการเปิดการเรียนการสอนนโยบายก็อยากจะให้การจัด
สถานศึกษาของ อบจ.ระยอง เป็นสถานศึกษาที่ยกระดับทั้งคุณภาพและมาตรฐานเพราะว่า
จังหวัดระยองเราเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการลงทุนมาหลายรอบแล้วนะครับ            
ก็มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองของเราก็เป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ก็จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนสายอาชีพที่มีเทคโนโลยีด้วย ในการ 
 

 
 

จัดการศึกษา... 
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 จัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เรามีเป้าหมายอยู่ 3 ด้าน

คือ เป้าหมายที่ 1 เรื่องการพัฒนาเรื่องภาษาก็จะต่อยอดจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
กลุ่ม อบจ.ระยอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคืออนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ก็เราเรียนภาษาอยู่
แล้วก็จะง่ายขึ้น เป้าหมายที่ 2 อยากให้เด็กที่ผ่านการศึกษาของเรามีเทคโนโลยีคือจัดการเรียน
การสอนในสาขาที่เป็นเทคโนโลยีให้ตอบรับกับความต้องการก าลังคนและการลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดระยองของเรา เป้าหมายที่ 3 คือการสร้างเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ให้เป็นนวัตกร คือเรา
จัดการเรียนการสอนให้เด็กเรียนโดยมีความคิด วิเคราะห์เรื่องของนวัตกรรมด้วย อันนี้ก็เป็น
การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาบ้านเราไม่ค่อยมีการ
ยอมรับหรือเชื่อถือของผู้ปกครองและผู้เรียน ศึกษาวิจัยก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าความต้องการ
ของผู้ เรียนอาชีวะของจั งหวัดระยองอยู่ที่  20 เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งๆที่ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนที่จบอาชีวะศึกษา 80 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนอาชีวศึกษากับปริญญาตรี 
80 ต่อ 20 เปอร์เซ็นต์ ยังไงก็ตามเมื่อเราเป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ วิทยาลัยเอง         
ก็พยายามพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีมาตรฐาน ในวันนี้เราได้เปิดการศึกษาได้ 2 ปี ขึ้นปีที่ 2     
ภาคเรียนที่ 1 ส่วนปีที่ 1 จัดการศึกษามาครบ 1 ปีแล้ว ก็ดูว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้าง เราพยายาม
หาเครือข่ายมาช่วยเราการการศึกษาเนื่องจากเราเป็นการศึกษาที่เปิดขึ้นใหม่เราก็มีพันธมิตร     
ณ วันนี้ก็มีสถานบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือช่วยเหลือเรื่องวิชาการและมีสถาบัน
ต่างประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีหูฉี่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 4 ของประเทศจีน 
และสถาบันเทคโนโลยีเหลียวหนิง และตอนนี้มีส่งเด็กเข้าไปศึกษาภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาก็มี
ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจพอสมควรและในรอยต่อภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ที่จะถึงนี้ เราก็จะส่งเด็กจ านวนหนึ่งไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีเหลียวหนิง  
เป็นเวลา 1 เดือนครับ อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะจัดการศึกษาร่วมกับต่างประเทศ
ด้วยและของวิทยาลัยเทคโนโลยีหูฉี่เราได้มีการท าหลักสูตรในระดับ ปวส. ร่วมกัน เพราะใน
ระดับ ปวส. การลงทุน AEC ต้องการคนที่จบเทคโนโลยีเฉพาะทางโดยเฉพาะเรื่องของ
เทคโนโลยีระบบราง การซ่อมอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งจะเปิดในบ้านเราเองก็ต้องหาบุคลากร
และการลงทุนสูงมาก เราจึงผลักดันในเด็กไปเรียนกับต่างประเทศ ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเพ่ือให้
เด็กในพ้ืนที่ของเรามีความแข็งแกร่งเรื่องของวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ขอความเมตตาและ
ผู้สนับสนุน เราจึงต้องสร้างความพร้อมในหลายๆด้าน และต้องขอขอบคุณสภาฯแห่งนี้ที่ได้
เห็นชอบให้งบประมาณกับวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะของครูที่อยู่มา 40 ปีก็อยาก   
จะท าสถานศึกษารุ่นใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่และตอบโจทย์ความต้องการของคน 
ในพ้ืนที่ได้และเป็นต้นแบบของสถานศึกษาในประเทศไทยด้วย  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ครับ 

นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองผอ.รร.นานาชาติฯ ดิฉันนางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ รักษาการ ผอ.รร.นานาชาติตากสินแกลง เป็นโรงเรียนที่  
ตากสินแกลง ก าลังจะเปิดใน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสถานที่นั้นก าลังก่อสร้างและจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ คาด

ว่าจะเปิดเรียนทันและปีแรกเราจะเปิดรับเด็กอนุบาลที่ 1 ตั้งเป้าว่าจะมีเด็กประมาณ  
125 คน หรือ 5 ห้องเรียน ช่วงแรกจะมีการรับสมัครก็ก าลังอยู่ในการพูดคุยของคณะ
ผู้บริหารค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอขอบคุณครับ ตอนนี้ อบจ. มีสถานศึกษาในความดูแลทั้งหมด 5 แห่ง พวกเรา 
ประธานสภาฯ ติดตามอยู่ตลอดเวลาว่าสถานศึกษาเหล่านี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับ 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอแกลง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง       
จะขอทราบรายละเอียดนิดหนึ่งในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  เชิญ นายก อบจ. ตอบข้อซักถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดระยอง    

ต้องขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีส่วนร่วมและติดตามการบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เราต้องยอมรับว่าสภาฯแห่งนี้ ได้ร่วมมือกับฝ่าย
บริหารก่อตั้งและให้งบประมาณการศึกษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเรามีโรงเรียนถ่ายโอนแค่
โรงเรียนเดียวคือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนที่เหลือ
เราสร้างใหม่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทั้งเงินลงทุนสร้างตึกสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมด 
เราก็มีนโยบายเราจะขอถ่ายโอนโรงเรียนที่แกลงแต่ก็ยังเหมือนเดิม อันนี้คือปัญหาที่ อบจ .
ระยอง และท่านสมาชิกฯ ต้องช่วยกันสร้าง สร้างความเชื่อมั่น ขนาดเราจัดการศึกษา 10 ปี 
เข้าเวทีแข่งขันทุกเวทีเราก็ไม่เคยผิดหวังนะครับ ก็ได้รางวัลมากพอสมควรเทียบกับโรงเรียนที่
เขาท ามาก่อนเรา เราถือว่า 10 ปี ไม่น่าเชื่อมั่นว่าจะไปติดอันดับ แต่เราก็ติดตลอดคือเราให้
ความส าคัญและผู้บริหารให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมในทุกๆด้านเพ่ือสนับสนุน
ให้โรงเรียนไปแข่งขันสร้างชื่อ มองว่าการศึกษายังส าคัญอยู่ ทั้งๆที่เรามียุทธศาสตร์ใหม่เป็น
พ้ืนที่นวัตกรรม แต่ว่าโรงเรียนอื่นๆที่ไม่ใช่สังกัด อบจ.ก็ยังเงียบไม่ขยับไม่กระตือรือร้น เพียงแต่
ว่าได้งบประมาณแต่ไม่อยากพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จริงๆเรามีแผนว่าในปีงบประมาณ 
2563 โรงเรียนที่จะของบประมาณ อบจ. จะต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในยุทธศาสตร์ ต้องเข้าร่วม
ต้องมาแสดงจิตวิญญาณว่าจะพัฒนา แต่ที่เข้ามาก็เข้ามาทางท่านสมาชิกสภาฯ ถ้าท าอย่างนี้
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไม่มีทางขับเคลื่อน เพราะทุกคนไม่มีใครดิ้นรนก็คือครูเดิม ผอ. ก็มาบ้าง    
ไม่มาบ้าง สอนบ้างไม่สอนบ้าง ท านองนี้ แต่ครั้นถ้าเราจะยึดหลักการมากเกินไปเด็กก็จะขาด
โอกาสเพราะว่าถ้าเด็กอยากจะได้แต่ ผอ.ไม่ขยับ เด็กก็อดเลยเหรอ มันเป็นอีกมุมที่เราต้องมา
วิเคราะห์ สุดท้ายเราต้องมาสร้างการศึกษาแบบที่เราท าแล้วให้คนศรัทธา เลื่อมใส เชื่อมั่น   
ว่าลูกมาเรียนในสังกัดโรงเรียนของ อบจ. แล้วแตกต่าง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนได้เพราะเรารับ
ไม่ได้ แต่ว่าเราต้องท าเพ่ือกดดันให้โรงเรียนอ่ืนขยับตัว เราขอถ่ายโอนก็ไม่ยอม แต่พอให้มาอยู่
กับเราก็ไม่มา นี่คือปัญหาที่จะเจอในอนาคต วันศุกร์ที่แล้วมีการสัมมนาเรื่องเด็กประถมวัย  
อันนี้มีคนมาคุยกับกระผมมาก บอกให้เราท าโรงเรียนก่อนประถมวัย เพราะมีความส าคัญมาก       
วิทยากรมาบรรยายว่ามีความส าคัญจริงๆ วางแผนตั้งแต่เกิดก่อนเข้าโรงเรียนและก่อน 5 ขวบ  
 

 
กระผม... 
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 กระผมนั่งฟังแล้วก็พูดท านองว่าที่เราอยู่รอดเพราะดวงหรือเพราะอะไร กระผมก็ไม่ได้ดูแลมา

แบบที่มีการวิจัยหรือรณรงค์ให้มีการด าเนินการในขณะนี้  แต่ว่าเมื่อฟังแล้วด้วยหลักการและ
เหตุผล มันต้องเริ่มการวางแผนตั้งแต่เกิดว่าครอบครัวไหนอยากมีลูกจะต้องท ายังไง ดูแลยังไง 
ในครรภ์จะต้องดูแลยังไง แล้วเด็กท่ีเกิดข้ึนมาจะมีคุณภาพ ท าเป็นขั้นตอน น่าจะประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ นี่คือสิ่งที่อยากให้ อบจ. เป็นคนน าร่อง สนับสนุน 4 กระทรวงหลัก ที่มาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งกระผมก็เรียนท่านประธานสภาฯ เราเห็นความส าคัญนะครับ 4 กระทรวงหลักตั้งแต่เรา
ท างานมา กระทรวงเดียวก็เหนื่อยแล้ว นี่มา 4 กระทรวงไม่ทราบอีกกี่กรมที่ต้องมาจับมือ
ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ที่จะต้องมอบให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นหันมาดูแลเด็กก่อนประถมวัย
หรือประถมวัย เสร็จแล้วต้องมาจับมือกันว่าเมื่อเด็กได้คุณภาพตามต้องการแล้ว เด็ก เข้าสู่
โรงเรียนประถมก็เข้าสู่ระบบที่ต่อเนื่องมาแต่มันจะได้เด็กท่ีดีมีคุณภาพ นี่คือวัตถุประสงค์หลักที่
ให้เราท าโดยให้อบจ.เป็นแม่แบบ และเอาท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัดมาท า พอท าเสร็จเด็กมี
คุณภาพก็เข้าโรงเรียนตามระบบ นี่คือทั่วโลกท ากันมาแล้ว แต่ประเทศไทยพ่ึงจะมาท าเพ่ือให้
คนของประเทศมีคุณภาพขึ้น กระผมก็เรียนว่าอยากท านะครับ แต่ว่าต้องร่วมมือกับท้องถิ่นที่มี
ความต้องการที่จะพัฒนาเด็กก่อนประถมวัย เพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพคนระยอง ให้มีคุณภาพดี
มาตรฐานทั่วโลก เพราะฉะนั้นก็เรียนว่านี่คือแนวทางท่ีเราศึกษาวิจัย ส่วนระเบียบสั่งการก็มีมา
ให้หมดแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะร่วมมือกันบ้าง ใครมีงบน้อย มีงบมาก มีงบน้อยก็ต้องดูว่าจะ
ท าได้ไหมกม็าขอ อบจ. ต้องมาดูว่าท าได้ไหม อันนี้ก็คือเรื่องงบประมาณนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

สร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น  ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่น
ของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข  ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนา 
ทุกประการ       

เลิกประชุมเวลา  16.05 น.     
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